
	

Sở	Học	Chánh	Portland	là	một	hành	động	khẳng	định	và	sử	dụng	lao	động	bình	đẳng.	

Năm	học	mới,	lạc	quan	mới,	kỷ	nguyên	mới	ở	Sở	
Học	Chánh	Portland	
Đối	với	tôi	như	là	một	nhà	giáo	dục	và	là	một	phụ	huynh,	việc	bắt	đầu	năm	học	mang	sự	hứa	
hẹn	về	những	khởi	đầu	mới	và	những	khả	năng	tươi	sáng.	

Cảm	giác	hưng	phấn	và	tiềm	năng	này	đang	ở	tột	đỉnh	khi	các	Trường	Công	Lập	Portland	sẵn	
sàng	mở	cửa	vào	thứ	Tư	với	gần	50.000	học	sinh.	Trong	số	các	em	đó	là	các	kỹ	sư,	y	tá,	nghệ	sỹ	
và	giáo	viên	tương	lai	của	chúng	ta.	Tất	cả	các	em	sẽ	đòi	hỏi	những	kỹ	năng	tư	duy	và	hợp	tác	
quan	trọng	sẽ	trang	bị	cho	họ	để	trở	thành	các	nhà	lãnh	đạo	và	làm	cho	thế	giới	này	trở	nên	tốt	
đẹp	hơn.	

Chúng	ta	sẽ	làm	tất	cả	những	điều	chúng	ta	có	thể	để	cung	cấp	những	kỹ	năng	đó.	

Năm	học	của	chúng	ta	bắt	đầu	với	sự	lãnh	đạo	mới,	sự	mở	cửa	của	một	số	ngôi	trường	mới	xinh	
đẹp	và,	quan	trọng	nhất,	một	cảm	giác	tươi	mới	của	mục	đích.	Là	giám	đốc	sở	học	chánh	kế	
nhiệm,	tôi	phấn	khởi	được	là	một	phần	của	sự	lãnh	đạo	mới	đó.	

Đây	là	cách	tôi	dự	định	tiếp	cận	công	việc	này:	

Tôi	nhận	thấy	mình	là	người	lãnh	đạo	giảng	dạy	chính	trong	hệ	thống	trường	học.	Mọi	việc	tôi	
làm	sẽ	phục	vụ	những	điều	xảy	ra	trong	lớp	học.	

Tôi	tin	tưởng	rằng	các	trường	công	lập	phải	là	những	nơi	hoàn	hảo	với	tất	cả	mọi	người.	Đó	sẽ	là	
những	thành	lũy	học	tập	để	phát	triển	khả	năng	học	tập	mạnh	mẽ,	phát	triển	tình	cảm	xã	hội	
lành	mạnh,	và	những	cơ	hội	để	tất	cả	trẻ	em	khám	phá	tài	năng	và	năng	khiếu	nội	tại	của	mình.	

Tôi	nhận	thấy	từng	đứa	trẻ	lớn	lên	trong	những	hoàn	cảnh	đặc	biệt,	và	một	số	học	sinh	các	em	
phải	đương	đầu	với	những	trở	ngại	mà	có	thể	làm	cho	việc	tập	trung	vào	trường	học	có	nhiều	
thử	thách	hơn.	Bổn	phận	của	chúng	ta	là	đảm	bảo	các	em	có	sự	hỗ	trợ	mà	chúng	cần	để	thành	
công.	

Tôi	tin	rằng	chúng	ta	sẽ	là	một	hệ	thống	trường	công	lập	vĩ	đại	chỉ	khi	nào	tất	cả	con	em	và	
thanh	thiếu	niên	của	chúng	ta	đang	thành	đạt.	

Hầu	hết	chúng	ta	đã	học	ở	các	trường	công	lập.	Chúng	tôi	biết	cảm	giác	như	thế	nào	với	một	lớp	
học	chào	đón	và	hỗ	trợ.	Và	tất	cả	chúng	ta	có	các	anh	hùng	giáo	dục.	

Đối	với	tôi,	đó	là	người	giáo	viên	vỹ	cầm	đã	nhìn	thấy	và	nuôi	dưỡng	tài	năng	âm	nhạc	trong	tôi;	
người	huấn	luyện	viên	đấu	vật	đã	nhận	ra	sự	can	đảm	và	sức	bền	của	tôi	và	dẫn	dắt	điều	đó	vào	
cuộc	thi	đấu;	người	giáo	viên	đã	nhìn	thấy	trên	sự	phát	triển	ngôn	ngữ	thứ	hai	của	tôi	và	giới	
thiệu	tôi	đến	với	văn	chương	phong	phú;	người	giáo	viên	xã	hội	học	đã	trau	dồi	sự	hiểu	biết	của	
tôi	về	thế	giới	này-	những	nhà	giáo	dục	đó	đã	giúp	tôi	phát	triển	một	ý	thức	mạnh	mẽ	về	cá	
nhân	và	sự	kiên	cường.	
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Đó	là	điều	giáo	dục	công	lập	làm.	Với	sự	tốt	nhất,	điều	đó	thay	đổi	quỹ	đạo	cuộc	sống	của	tất	cả	
các	học	sinh	người	áp	dụng	cho	bản	thân	mình,	bất	kể	hoàn	cảnh,	nơi	ở,	hoặc	tình	trạng	kinh	tế	
xã	hội	của	các	em.	PPS	thực	hiện	điều	này	một	cách	đáng	ngưỡng	mộ.	

Tôi	muốn	chúng	ta	làm	điều	này	tốt	hơn.	Điều	đó	có	nghĩa	là	kiểm	tra	các	chính	sách	và	thực	
hành	của	chúng	ta,	lấy	học	sinh	là	trung	tâm,	tập	trung	vào	sự	công	bằng,	lấy	căn	cứ	từ	dữ	liệu	
và	nghiên	cứu.	Nếu	chúng	ta	làm	như	vậy,	chúng	ta	có	thể	trở	thành	sở	học	chánh	thành	phố	
hàng	đầu	ở	Mỹ.	

Mục	tiêu	cao	nhất	của	tôi	là	đảm	bảo	trong	những	năm	sắp	tới,	sẽ	không	có	vấn	đề	gì	cho	dù		
bạn	là	ai	hay	bạn	sống	ở	đâu	hoặc	bạn	học	ở	trường	nào	–	bạn	sẽ	có	quyền	tiếp	cận	với	các	giáo	
viên,	hiệu	trưởng	và	lớp	học	xuất	sắc.	Tôi	sẽ	tập	trung	cao	độ	vào	việc	thu	hẹp,	nếu	không	phải	
là	loại	trừ,	khoảng	trống	cố	hữu	dai	dẳng	về	thành	quả	giữa	những	học	sinh	kém	được	phục	vụ,	
ít	được	đại	diện	với	những	em	có	nền	tảng	ưu	thế	hơn.	

Sự	tập	trung	của	tôi	trong	mùa	thu	này	là	gặp	gỡ	các	giáo	viên,	hiệu	trưởng,	học	sinh	và	gia	đình,	
và	phát	triển	một	kế	hoạch	ngắn	hạn	để	thúc	đẩy	một	số	ưu	tiên	chính	cho	thành	tích	của	học	
sinh.	Từ	đó	tôi	sẽ	làm	việc	với	ban	quản	trị	và	cộng	đồng	giáo	dục	nhằm	xây	dựng	một	kế	hoạch	
chiến	lược	để	nắm	được	tư	duy	tập	thể	tốt	nhất	và	hướng	dẫn	công	việc	của	chúng	ta	trong	dài	
hạn.	

Tôi	đến	PPS	với	tầm	nhìn	rộng	mở.	Tôi	biết	sở	học	chánh	này	có	những	thử	thách,	một	số	đó	là	
duy	nhất	và	địa	phương,	và	một	số	khác	là	vấn	đề	chung	của	tất	cả	các	sở	học	chánh	thành	phố	
phải	đối	mặt.	

Tuy	nhiên,	tôi	tin	tưởng	rằng	các	thành	phần	của	một	cuộc	phục	hưng	PPS	hiện	đã	vào	đúng	vị	
trí.	Điều	này	bao	gồm	các	nhà	lãnh	đạo	mới,	những	người	sẽ	tập	trung	nhiệt	tình	vào	việc	giảng	
dạy,	một	ban	giáo	dục	mới	cam	kết	tiến	lên	phía	trước,	và	sự	gắn	kết	tiếp	tục	của	gia	đình	và	
cộng	đồng	rộng	lớn	hơn	trong	các	trường	công	lập.	Tất	cả	những	dấu	hiệu	này	cho	thấy	một	giai	
đoạn	của	sự	ổn	định	và	cơ	hội	từ	đó	chúng	ta	có	thể	bắt	đầu	gặt	hái	được	những	điều	vĩ	đại.	

Vì	vậy,	tôi	khuyên	quý	vị	không	chỉ	xem	những	gì	xảy	ra	tại	PPS	trong	những	năm	tháng	tới,	mà	
còn	trở	thành	một	phần	chủ	động	của	quá	trình	hoàn	thiện	liên	tục	này.	Tôi	cảm	ơn	trước	tất	cả	
mọi	người,	những	người	sẽ	đóng	vai	trò	tiếp	tục	sự	thành	công	của	chúng	ta:	các	giáo	viên,	lãnh	
đạo	trường,	nhân	viên,	tài	xế	xe	buýt,	tình	nguyện	viên,	phụ	huynh,	lãnh	đạo	doanh	nghiệp,	lãnh	
đạo	chính	quyền	thành	phố	và	nhiều	người	nữa.	Chúng	tôi	cần	quý	vị.	Tương	lai	của	học	sinh	
chúng	ta	tùy	thuộc	vào	sự	cam	kết	và	hỗ	trợ	của	quý	vị.	

Đó	là	một	năm	học	mới	và	một	ngày	mới	tại	PPS.	Hãy	cảm	nhận	sự	lạc	quan.	

Guadalupe	Guerrero	sẽ	bắt	đầu	công	việc	Giám	Đốc	Sở	Học	Chánh	PPS	vào	ngày	1	tháng	Mười	


